



ดูชัดๆ..ช่วง 'เคอร์ฟิว' เจื่อนไซกรรมธรรมคุ้มครองแค่ไหน!!!

อัครชัย ธนจินตเลิศ

สร้างความวิตกกังวลให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนจำนวนไม่น้อย กับข่าวลือที่ส่งต่อๆ กันไปบนสังคมโลกออนไลน์ เมื่อมีมือดีออกมาระบุว่า “หากขับรถแล้วประสบอุบัติเหตุในช่วงเคอร์ฟิว บริษัทประกันจะไม่ให้ความคุ้มครอง”

และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทำให้สมาคมประกันวินาศภัยไทยต้องออกมายืนยันอีกครั้งว่า บริษัทประกันจ่ายสินไหมแน่ว่าจะเกิดเหตุช่วงเคอร์ฟิวก็ตาม

อานนท์ วัจวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆ ปรากฏตามสื่อที่อาจสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน สร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนโดยเฉพาะเรื่องความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆ ได้

อย่างเช่น กรณีข่าวลือเกี่ยวกับรถที่ประสบอุบัติเหตุในช่วงเวลาเคอร์ฟิว บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งตามกฎหมาย ซึ่งได้มีการเผยแพร่ข้อความดังกล่าวกันอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ



เจื่อนไซความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย

รถยนต์ได้

ดังนั้น ทางสมาคมประกันวินาศภัยไทยจึงชี้แจงให้เกิดความชัดเจนว่า

1.ไม่มีเจื่อนไซข้อยกเว้นใดๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่จะยกเว้นความรับผิดชอบในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเคอร์ฟิวหรือในช่วงการประกาศกฏอัยการศึกแต่อย่างใด ฉะนั้นแม้จะเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลาดังกล่าว กรมธรรม์ประกันภัยจะยังคงให้ความคุ้มครองตามปกติทั้งความเสียหายของรถยนต์คันที่เอาประกันและความเสียหายต่อบุคคลภายนอก

2.กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์จะไม่ให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีความเสียหายที่เกิดจาก สงคราม สงครามการเมือง การเกิดความวุ่นวายจนถึงขั้นเกิดการจลาจลเพื่อต่อต้านรัฐบาลอย่างกว้างขวาง หรือการนำรถยนต์ไปใช้กระทำความผิดตามกฎหมาย เช่น นำรถยนต์ไปใช้ในการปล้นทรัพย์ ขนยาเสพติด หรือจงใจนำรถยนต์เป็นพาหนะในการก่อความวุ่นวาย การลอบทำร้าย เจ้าหน้าที่หรือประชาชนเท่านั้น

3.สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่นๆ เช่น การประกันอัคคีภัย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เจื่อนไซข้อยกเว้นความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ก็เป็นไปในลักษณะเดียวกับการประกันภัยรถยนต์

ด้าน ทีเดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันภัยไทย กล่าวว่า ขอให้ประชาชนผู้ทำประกันภัยประเภทต่างๆ มั่นใจว่าจะได้รับความคุ้มครองตามเจื่อนไซกรมธรรม์ประกันภัยที่ท่านได้ทำประกันภัยไว้อย่างแน่นอน

นี่คงเป็นคำยืนยันที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคระดับหนึ่งว่า ถึงอย่างไรเมื่อเสียเงินจ่ายค่าเบี้ยประกันไปแล้ว ก็ยังได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์เหมือนเดิม แม้สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่อยู่ในภาวะปกติก็ตาม ■